

บทอ่านที่ 1

กตว 21:4-9

ในครั้งนั้น ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮร์มุ่งสู่ทะเลต้นกกเพื่อเลี้ยงแผ่นดินเอโดม แต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทน จึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่า “ทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารนี้เล่า ที่นี้ไม่มีทั้งน้ำและอาหาร พวกเราเบื่้อาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้ว”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชน ทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมาก คนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่า “พวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่าน ขอท่านได้ขอลงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิด” โมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากร แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า “จงทำงูโลหะติดไว้บนเสา ผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้น จะรอดชีวิต” โมเสสจึงทำทองสัมฤทธิ์ขึ้นติดไว้ที่เสา ผู้ที่ถูกงูกัด และมองดูทองสัมฤทธิ์นั้นก็รอดชีวิต

พระวรสาร

ยน 8:21-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาเหล่านั้นอีกว่า “เราจากไปแล้วท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา แต่ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน ที่ที่เราไปนั้น ท่านไปไม่ได้” ชาวยิวจึงพูดว่า “เขาจะฆ่าตัวตายกระมัง จึงพูดว่า ที่ที่เราไปนั้น ท่านไปไม่ได้” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง แต่เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ แต่เรามีได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้น เรบอกท่านว่า ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน ถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็น ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน”

เขาเหล่านั้นทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นใคร”

พระองค์ตรัสตอบว่า “เราเป็นดังที่เราได้บอกท่านไว้ตั้งแต่แรกแล้ว เรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดและพิพากษาเกี่ยวกับท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสั่งจะ สิ่งใดที่เราได้ยินมาจากพระองค์ เราก็บอกสิ่งนั้นให้โลกรู้”

คนเหล่านั้นไม่เข้าใจว่า พระองค์กำลังตรัสกับเขาเรื่องพระบิดา พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาอีกว่า เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น เมื่อนั้นท่านจะรู้ว่า เราเป็น และรู้ว่าเราไม่ทำอะไรตามใจตนเอง แต่พูดอย่างที่พระบิดาทรงสั่งสอนเราไว้ พระผู้ทรงส่งเรามาสถิตอยู่กับเรา พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะเราทำตามที่พระองค์พอพระทัยเสมอ เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ หลายคนก็เชื่อในพระองค์



ชาวอิสราเอลรอดชีวิตจากพิษร้ายของงูได้ก็เพราะรูปงูโลหะที่ติดไว้บนเสา ส่วนเรารอดจากพิษร้ายของบาปได้ก็เพราะพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน

หากเราไม่เชื่อฟังและปฏิเสธการรักษาของแพทย์ เราย่อมตายเพราะโรคร้ายชนิดใด หากเราปฏิเสธการรักษาของพระเจ้าและไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ทรงเป็น เราก็จะตายเพราะบาปของเราเหล่านั้น

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อนำความรัก การให้อภัย คำสั่งสอน พละกำลัง และพระพรขทานมาประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์

วันที่ 27 มีนาคม 2012/2555

ยน 8.21-30

บทเทศน์

หลังจากพิธีบวชพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่เข้าพิธีท่านหนึ่ง ระลึกลึถึง  
สิ่งที่น้องสาวคนสุดท้องของข้าพเจ้าทำกับท่านตอนที่เธออายุ 5 ขวบ.

คุณพ่อวินส์ตันมาถึงบ้านของข้าพเจ้า คุณพ่อเข้าห้องนอนทันที  
ขณะที่คุณพ่อเดินไปตามบันไดที่เปียกอยู่ น้องสาวคนสุดท้องถามท่านว่า  
“ทำไมคุณพ่อไม่รอให้บันไดแห้งก่อนนะ”

คุณพ่อตอบ “ขอโทษจริงๆนะหนู พ่อกำลังรีบนะ”

คุณแม่ได้ยินบทสนทนาว่าลูกสาวคนสุดท้องตำหนิพระสงฆ์  
อาจจะเป็นเพราะลูกสาวเธอคงไม่อยากให้แม่ทำความสะอาดบันไดอีก

บางที เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับ  
พระบุตร ความรักของพระเยซูเจ้าเข้มข้นมากจนกระทั่งพระองค์ทรง  
พระประสงค์จะทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า พระบุตรจะ  
ทรงปลื้มพระทัยมากเพียงใดที่เห็นว่า มีคนนำพระประสงค์ของพระบิดา  
ไปปฏิบัติ

ให้เราไตร่ตรองวลีที่ว่า “เราทำสิ่งที่พ่อพระทัยพระบิดาเสมอ”  
เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

เหมือนพระเยซูเจ้า ให้เราปล่อยใจให้วลีนี้ซึมลึกในหัวใจของเรา ให้  
เราพูดและกระทำสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย